



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๕๕๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการเมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๕๔๓๕



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๕๕๓๖



ถึง จังหวัดชลบุรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานการประชุม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจาก
การประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่/
บุคลากรที่ปฏิบัติงานของเมืองพัทยา ตรวจตราและสังเกตเพื่อป้องกันการก่อความไม่สงบและสถานการณ์
ความรุนแรง ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ได้ทางเว็บไซต์
www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
<p>ข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการในเรื่องการจัดระเบียบทางเท้า การจัดระเบียบคลองถมให้แล้วเสร็จ โดยไม่เป็นการตัดสิทธิการค้าขาย แต่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ/กฎเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. ขอให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงาน โครงการพัฒนาริมน้ำเจ้าพระยาให้เป็นไปตามข้อสั่งการ/แนวทาง ของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ</p> <p>๓. มอบหมายกรุงเทพมหานครพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิด การสัญจรทางน้ำโดยใช้เรือพายในคลองต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของประชาชน</p> <p>๔. ขอให้กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา กำชับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในท้องที่และท้องถิ่น ตรวจสอบและสังเกตเพื่อป้องกันการก่อความ ไม่สงบและการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อ ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยประสานงาน Hotline กับชุดปฏิบัติการ เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD)</p> <p>๕. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและกำชับให้โรงฆ่าสัตว์ดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นไป ตามมาตรฐานสุขอนามัย เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการส่งออก ขอให้สรุปความคืบหน้ารายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วย</p> <p>๖. ขอให้กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บริรักษากีบบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต) คัดเลือกงานของกระทรวงมหาดไทยที่มีความโดดเด่น/Case Study ที่เป็นตัวอย่าง ที่ดีของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไป ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และสื่ออื่น ๆ (เดือนละ ๑-๒ ครั้ง) เพื่อให้ ประชาชนทราบและเห็นภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย รวมถึง การคัดเลือกงานไปนำเสนอในวารสารไทยคู่ฟ้า</p> <p>๗. ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำกับดูแลระบบ เตือนภัยสึนามิให้มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้จริง พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบ</p> <p>๘. ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปผลการสำรวจพื้นที่ เกษตรกรรมที่วิกฤตจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ (ยกเว้นนาปรัง) พร้อมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไข/การให้ความช่วยเหลือที่สามารถ ปฏิบัติได้จริง</p>	<p>กทม.</p> <p>รอง ปมท. (นายจรินทร์ จักกะพาก)/ กทม. กทม.</p> <p>ปค./สธ./กทม./ จังหวัดชลบุรี</p> <p>สธ./กทม.</p> <p>รอง ปมท. (นายไมตรี อินทุสุต)/ สน.สป.</p> <p>ปภ.</p> <p>ปภ.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>๙. ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปลข้อมูลหมอกควัน ไฟป่า การเผาพื้นที่การเกษตร/พื้นที่ป่า รวมถึงสาเหตุ แนวทางแก้ไข และการให้ความช่วยเหลือ นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ</p> <p>๑๐. ขอให้กระทรวงมหาดไทยหารือกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาข้อสรุปในกรณีการจัดทำบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวหลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘</p> <p>๑๑. กรณีงบประมาณในการดำเนินโครงการเกินกว่างบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (Cost Overrun) ขอให้หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมโดยให้ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด</p> <p>๑๒. ขอให้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งด้าน Demand และ Supply โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๑๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการพัฒนาชุมชนช่วยดูแล และแก้ไขปัญหาของนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมทั้งสรุปสถานะ ปัญหาและอุปสรรคของกองทุนหมู่บ้านให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๑๔. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในกรณีที่มีผู้ประกอบการมาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า ผู้กักกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๑๕. ขอให้กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง พุดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็นทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ</p> <p>๑๖. มอบหมายกรมการปกครองติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาคน ๒ สัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) โดยประสานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	<p>ปก.</p> <p>ปก.</p> <p>กพท.</p> <p>ศอ.ปสมท./ปก./สธ./ พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ ทุกจังหวัด</p> <p>สธ.</p> <p>ปก./สธ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปก.</p>	
<p>สรุปข่าวสารสำคัญ จากศูนย์แก้ไขปัญหา ความมั่นคงแบบ บูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p><u>เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย (นายภานุ แยมศรี)</u></p> <p>๑. รายงานผลงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบ ๓ เดือนได้จัดทำเสร็จแล้ว และได้้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดทราบ พร้อมทั้งนำเรียนคณะรัฐมนตรีต่อไป</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. สรุปข่าวสาระสำคัญจากการประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มีข้อสั่งการของรอง นรม./รมว.กท./ผอ.ศมบ.(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) การชุมนุมของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลในหลายพื้นที่ ให้ดำเนินการยับยั้ง หากไม่เป็นผลขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒) การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ขอให้เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น โดยการลดความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การติดตั้ง CCTV การติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น</p> <p>๓) ขอให้งดแถลงข่าวการดำเนินคดีมาตรา ๑๑๒ แต่ให้ดำเนินการติดตาม ควบคุม ป้องกันและจับกุมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔) เรื่องการจัดระเบียบในพื้นที่สาธารณะ รัฐบาลไม่ได้ต้องการเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรับผลตอบแทนจากการประกอบการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือนายทุนมาเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๕) การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ปรากฏโดยเปิดเผย และปรากฏในสื่อ Social Media เช่น การแสดงความเคลื่อนไหวไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ การจุดประเด็นกรณีวัดพระธรรมกาย กลุ่มที่เห็นต่างมีการเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการล้มมาตรา ๑๑๒ กระแสข่าวการสืบทอดอำนาจของ คสช. และประเด็นการจัดเก็บภาษีบ้านและที่ดิน เป็นต้น ซึ่งต้องติดตามและสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มที่แสดงออกผ่านเวทีเสวนาจะต้องเชื่อมโยงให้สภาปฏิรูปแห่งชาติรับเข้าสู่การพิจารณา</p> <p>๖) พ.ร.บ. การชุมนุมในที่สาธารณะ ขอให้ทีม IO (Information Operation) ของ ศมบ. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย</p> <p>๗) คนหลบหนีคดี ตามมาตรา ๑๑๒ ในต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศได้เอาใจใส่ติดตามในเรื่องนี้ด้วย</p> <p>๓. ข้อสั่งการที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้</p> <p>๑) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชน อย่าให้เกิดความขัดแย้งจากการแย่งน้ำ</p> <p>๒) การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม ขณะนี้มีผลการปฏิบัติที่ดีแล้วแต่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีที่มีข้อขัดข้องด้านระเบียบกฎหมายหรือเรื่องอื่นใดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนให้กับประชาชน</p>	<p>ปก.</p> <p>สตร.สป.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ดำเนินการวางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบให้กับประชาชน ซึ่งมีศูนย์ดำรงธรรมจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ</p> <p>๔) กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยที่มีกลไกครอบคลุมในระดับพื้นที่ทั้ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคง ขณะนี้บางพื้นที่ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของ คสช. รัฐบาล หรือกลุ่มอื่น ๆ กระทรวงมหาดไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และควบคุมไม่ให้ความเคลื่อนไหวสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ</p> <p>๕) เรืองงบประมาณที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลการดำเนินการล่าช้า ให้เร่งรัดเพิ่มผลความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้กระทรวงมหาดไทยชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดในการยับยั้งการชุมนุมโดยใช้กลไกการปกครองให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่ทั้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. ขอให้กระทรวงมหาดไทยชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีมาตรา ๑๑๒ หากมีการกระทำผิดอย่างเปิดเผยเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจับกุมได้ทันที แต่หากกระทำแบบปกปิดก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป</p> <p>๓. ประเด็นปัญหาเรื่องศาสนา ขอให้ทางฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหา</p> <p>๔. ปัญหาภัยแล้งขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมการปฏิบัติตามแผนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มิให้เกิดความขัดแย้งจากการแย่งน้ำอุปโภคบริโภคโดยเด็ดขาด</p> <p>๕. ปัญหาหนี้ในระบบ หากเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาตามกฎหมาย หากมีข้อขัดขัดด้านระเบียบกฎหมายหรือเรื่องอื่นใดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนให้กับประชาชนตลอดจนความเตรียมรองรับ พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๖. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ได้ร้อยละ ๙๕ และเบิกจ่ายงบประมาณได้ให้ร้อยละ ๔๔ เพื่อเพิ่มผลความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด</p>	<p>สตร.สป./ปค.</p> <p>ปค./สธ.</p> <p>สธ.</p> <p>ปค./สธ.</p> <p>ปค.</p> <p>ปภ.</p> <p>สตร.สป./ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>สธ.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
<p>ความคืบหน้าการวางผังพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก</p>	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>การดำเนินการวางผังระยะเร่งด่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ ๖ จังหวัด ในส่วนแรก คือ จังหวัดสงขลาและมุกดาหารได้ดำเนินการวางผังเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในส่วนที่เหลืออีก ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว ตราดและหนองคาย คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘</p> <p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายจากรุโรจน์ ภูประเสริฐ ผู้อำนวยการกองผังเมืองเฉพาะ)</p> <p>๑. จังหวัดสระแก้ว มติที่ประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการที่ดินและบริหารจัดการ เห็นชอบเลือกทั้งสามบริเวณ เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนา ดังนี้</p> <p>๑.๑ บริเวณที่ ๑ หมู่ ๘ บ้านป่าไร่ ต.ป่าไร่ พื้นที่ ๙๐๐ ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน แบ่งเป็น</p> <p>๑) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ หน่วยงานรับผิดชอบ กรมป่าไม้</p> <p>๒) ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน</p> <p>๓) ปัจจุบันกองทัพบกเข้าใช้ประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ</p> <p>แนวทางการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้กองทัพบกส่งคืนพื้นที่ที่ขอใช้ให้กรมป่าไม้ - กรมป่าไม้เพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน - กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิกถอนพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี - กองทัพและจังหวัดพิจารณาดำเนินการเตรียมจัดหาพื้นที่ใหม่สำหรับราษฎรที่จะต้องโยกย้ายถิ่นฐาน และชดเชยเยียวยา <p>๑.๒ บริเวณที่ ๒ บ้านหนองหมากอี ต.ป่าไร่ พื้นที่ ๖๗๙ ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ดินพื้นที่สาธารณประโยชน์ (น.ส.ล.) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่</p> <p>แนวทางการดำเนินงาน กระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอนสภาพพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ</p> <p>๑.๓ บริเวณที่ ๓ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ ๑ บ้านโคก ต.ป่าไร่ และหมู่ ๔ ต.บ้านใหม่หนองไทร รวมพื้นที่ ๒,๓๐๒ ไร่ ถูกใช้งานบางส่วน พื้นที่ที่เหลือ ๑,๓๖๕ ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ราชพัสดุ หน่วยงานรับผิดชอบ กรมธนารักษ์</p> <p>แนวทางการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมธนารักษ์ดำเนินการจัดหาประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ 		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>- เสนอ กนพ. ขอย้ายพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมให้ครอบคลุม หมู่ ๔ ต.บ้านใหม่หนองไทร</p> <p>๒. จังหวัดตาก มติที่ประชุมคณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการเห็นชอบเลือกบริเวณ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด พื้นที่ ๕,๖๐๓ ไร่ และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด พื้นที่ ๙,๒๕๕ ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม กรรมสิทธิ์ที่ดิน ป่าไม้ถาวรตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน</p> <p>แนวทางดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเพิกถอนพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติ ค.ร.ม. - ดำเนินการกันที่ดินออกโฉนดพื้นที่ สปก. ออกจากพื้นที่ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ - กรมที่ดินตรวจสอบบริเวณที่มีการทับซ้อนกับพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) <p>๓. จังหวัดสงขลา มติที่ประชุมคณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการเห็นชอบเลือกบริเวณ ต.สำนักขาม อ.สะเดา พื้นที่ ๑,๐๙๕ ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินเอกชน ที่ถูกยึดทรัพย์โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่มีผู้ยื่นร้องคัดค้านโดยศาลนัดไต่สวนในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หากผลการพิจารณาให้ยึดทรัพย์เช่นเดิม ที่ดินจะเป็นที่ราชพัสดุ มีกรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานดูแล</p> <p>แนวทางดำเนินงาน กรมธนารักษ์ ดำเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ</p> <p>๔. จังหวัดมุกดาหาร มติที่ประชุมคณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการเห็นชอบเลือกบริเวณ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร พื้นที่ ๑,๐๘๕ ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม กรรมสิทธิ์ที่ดินแบ่งเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) พื้นที่ สปก. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ๒) พื้นที่สาธารณะประโยชน์ (นสล.) ๓) พื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน <p>ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรขอใช้พื้นที่</p> <p>แนวทางดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมวิชาการเกษตรส่งคืนพื้นที่ที่ขอใช้ให้ สปก. - กรมที่ดินสอบถาม สปก. ในการให้กรมธนารักษ์ขอใช้ - กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>เพื่อเพิกถอนพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมที่ดินและหน่วยงานดูแลพื้นที่ ตรวจสอบการทับซ้อนกรรมสิทธิ์ที่ดิน <p>๕. จังหวัดตราด มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดการที่ดินและบริหารจัดการ เห็นชอบเลือกบริเวณ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ พื้นที่ ๗๔๐ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ต.ร.ว. เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมกรรมสิทธิ์ที่ดิน แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) พื้นที่สาธารณประโยชน์ (นสล.) หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ๒) ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน <p>แนวทางดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอนสภาพพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ - กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเพิกถอนพื้นที่ป่าชายเลน และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี <p>๖. จังหวัดหนองคาย มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดการที่ดินและบริหารจัดการ เห็นชอบเลือกพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) บริเวณ ต.หนองกอบเกาะ อ.เมือง เนื้อที่ ๒๑๙ ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยงานรับผิดชอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย ๒) บริเวณ ต.หนองกอบเกาะ อ.เมือง เนื้อที่ ๑๕๒ ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยงานรับผิดชอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย ๓) บริเวณ ต.มีชัย อ.เมือง เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยงานรับผิดชอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย ๔) บริเวณ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง เนื้อที่ ๒,๙๖๐ ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นที่ดินของเอกชน ๕) บริเวณบ้านไชยา หมู่ ๔ ต.สระใคร อ.สระใคร (เป็นพื้นที่สำรองอุตสาหกรรมในอนาคต) กรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่เลี้ยงสัตว์บ้านไชยา หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอสระใคร <p>แนวทางการดำเนินการ กระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอนสภาพพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>สรุปการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประสานงานส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๑)</p> <p>๑. จังหวัดสระแก้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานขอใช้พื้นที่บ้านหนองหมากอี ต.ป่าไร่ จำนวน ๕ ไร่ และขอใช้พื้นที่หมู่ ๑ บ้านโคก ต.ป่าไร่ และหมู่ ๔ ต.บ้านใหม่จำนวน ๕-๑๐ ไร่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่บ้านหนองหมากอี ต.ป่าไร่ จำนวน ๔ ไร่ และขอใช้พื้นที่บริเวณอรัญประเทศ (ตลาดโรงเกลือ) จำนวน ๒ ไร่ <p>๒. อ.แม่สอด จังหวัดตาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานขอใช้พื้นที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จำนวน ๕๐๐ ไร่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จำนวน ๗ ไร่ และขอใช้พื้นที่บริเวณแม่สอด ๒ ไร่ <p>๓. อ.สะเดา จังหวัดสงขลา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานขอใช้พื้นที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา ๕-๑๐ ไร่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่บริเวณ ต.สะเดา หรือ ต.สำนักแต้ว จำนวน ๔ ไร่ <p>๔. จังหวัดมุกดาหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานขอใช้พื้นที่ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จำนวน ๕ ไร่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จำนวน ๔ ไร่ <p>๕. จังหวัดตราด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานขอใช้พื้นที่ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ ๓ ไร่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่หมายเลข ๒ จำนวน ๔ ไร่ <p>๖. จังหวัดหนองคาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานขอใช้พื้นที่ บ้านไชยา หมู่ ๔ ต.สระใคร อ.สระใคร จำนวน ๕ ไร่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กนอ. จัดหาพื้นที่ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จำนวน ๔ ไร่ และขอใช้พื้นที่บริเวณ อ.เมือง ทางไปพนพิสัย ๔ ไร่ <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการประชุมกับคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ครบถ้วน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ ให้ได้คำตอบทั้งหมดว่าพื้นที่ต่าง ๆ เป็นพื้นที่ของหน่วยงานใด ต้องดำเนินการอย่างไร เวลาที่ใช้ในการ</p>	ยผ.	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>ดำเนินงาน และมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาอย่างไร แล้วเรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ในการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตัดสินใจ ขอให้นำเสนอแบบสั้น กระชับ และรวดเร็ว</p> <p>๒. ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกันกำหนดจุดที่ตั้งหน่วยงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความเหมาะสม</p> <p>๓. ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดพื้นที่ให้กรมศุลกากรเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของด่านให้มีความเหมาะสมโดยเฉพาะด่านจังหวัดสระแก้ว</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูลรายละเอียดให้แล้วเสร็จตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ครบถ้วน และในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานำเสนอข้อมูลรายละเอียดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาต่อไป</p>	<p>ยผ./กฟภ./กปภ.</p> <p>ยผ.</p> <p>สบจ.สป./ยผ./กฟภ./กปภ.</p>	
<p>การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดที่ดิน</p>	<p>ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดที่ดิน</p> <p>๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน คทช. ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินการของคณะกรรมการ รวม ๓ คณะ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระมีประเด็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการจัดที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นกรณีผู้ครอบครองตรงตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการจัดที่ดินส่งมอบ กรณีนี้ที่ประชุมเห็นควรให้จัดที่ดินให้ตามที่ครอบครอง ส่วนกรณีผู้ครอบครองไม่ตรงตามแปลงที่ดิน ที่ประชุมจะได้เสนอ คทช. เพื่อพิจารณากำหนดเป็นนโยบายว่าจะดำเนินการจัดให้แก่บุคคลเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งประธานขอให้คณะกรรมการจัดที่ดินดำเนินการจัดที่ดินให้กับผู้ที่ครอบครองทั้ง ๒ ประเภท ไม่ต้องรอให้เสนอ คทช. พิจารณา และไม่ต้องคำนึงว่าผู้ครอบครองจะได้สิทธิอยู่อาศัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ หรือไม่ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการขอใช้พื้นที่และกรมป่าไม้พิจารณาเฉพาะเรื่องการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เท่านั้น ซึ่งประธานจะรับผิดชอบที่จะเสนอ คทช. เห็นชอบต่อไป</p> <p>๑.๒ ในประเด็นคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินประธานได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดที่ดินปรับแก้ โดยให้เสนอ คทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๓ งบประมาณสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (งบกลาง) ได้พิจารณาเห็นชอบที่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน ๖,๙๕๕,๔๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้เชิญหน่วยงานเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป</p> <p>๑.๔ พื้นที่ดำเนินการ</p> <p>(๑) ประธานแจ้งว่า คณะอนุกรรมการจัดที่ดินได้ดำเนินการวางรอบพื้นที่นาร่องใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง คทช.จังหวัดตรวจสอบ ซึ่งจะได้ส่งมอบพื้นที่ให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินต่อไป</p> <p>(๒) ส.ป.ก. แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาสั่งการให้ส่งมอบพื้นที่ของ ส.ป.ก. ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นำมาดำเนินการตามนโยบายของ คทช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ โดยพื้นที่ที่ส่งมอบเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้ครอบครอง คณะอนุกรรมการจัดที่ดินสามารถจัดคนลงในพื้นที่ได้ทันที ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>(๓) ประธานแจ้งว่า พื้นที่ดำเนินงานชุมชนบ้านแม่ทา และพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะดำเนินการเพื่อแจกหนังสืออนุญาตให้ได้ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒. อธิบดีกรมป่าไม้ได้ประสานงานเชิญฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ทั้ง ๓ คณะ เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยประธาน (อธิบดีกรมป่าไม้) ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ กำหนดการมอบหนังสือให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒.๒ การจัดที่ดิน</p> <p>(๑) กรณีชื่อตรง แปลงตรง และกรณีชื่อไม่ตรงแต่เป็นการยกให้ทายาท ให้อนุญาตตามที่ครอบครอง แต่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ต่อราย หากพื้นที่เกินให้ส่งมอบเป็นพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อจัดให้เป็นป่าชุมชนหรือป่าเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>(๒) กรณีรายชื่อไม่ตรงแปลง (ไม่ใช่ทายาท) ให้อนุญาตให้ทำกินได้ โดยมีเงื่อนไข เช่น ต้องแบ่งพื้นที่ร้อยละ ๕๐ เพื่อปลูกป่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต้องเสียค่าเช่า ไม่ได้รับการส่งเสริมอาชีพหรือการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข เป็นต้น</p> <p>(๓) กรณีไม่ปรากฏรายชื่อผู้ครอบครองตามที่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินส่งมอบให้พิสูจน์ว่าเป็นผู้ครอบครองต่อเนื่องหรือเป็น</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>ผู้ครอบครองรายใหม่ โดยผ่านการประกาศราษฎรในพื้นที่</p> <p>๓. กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๐.๔/๑๖๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบในหลักการให้จังหวัดขอนแก่นอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์พื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติเกิน ๒๐ ไร่ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>กรณีที่ให้กระทรวงมหาดไทยขอใช้ที่ดิน ขอให้กรมที่ดินเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อน เพื่อจะได้มีกฎหมายรองรับ</p>	ทต.	
<p>แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชลธิ์ ยิ่งตรง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</p> <p>การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในส่วนของกรดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย มีดังต่อไปนี้</p> <p>๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทำความเข้าใจกรอบแนวทางและเป้าหมายการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และให้จังหวัดจัดส่งแผนงาน/โครงการ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีแนวทางการจัดทำแผนโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กลุ่มเป้าหมายการช่วยเหลือ เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ใช้แรงงาน ๒) การช่วยเหลือในรูปแบบกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรและอื่นๆ ในระดับตำบลขึ้นไป ๓) เป็นการจัดทำแผนงาน/โครงการตามความต้องการของกลุ่มตามศักยภาพและสภาพปัญหาและภายใต้ระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ๔) การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการผลิต ปัจจัยการผลิต ความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม ๕) รูปแบบของการช่วยเหลือ ส่งเสริม เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในเรื่องคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนของเกษตรกร หรือเพื่อการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมทั้งการปลูกพืชในฤดูแล้ง หรืออื่นๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและสภาพปัญหาในพื้นที่ 		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ												
	<p>๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตาม คำสั่ง มท ที่ ๑๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย (๑) รอง ปมท.(ถ.) เป็นประธานคณะกรรมการ (๒) ที่ปรึกษาด้านการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ รองประธานคณะกรรมการ (๓) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุภชาติ วิฑูรย์) รองประธานคณะกรรมการ (๔) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะทำงาน (๕) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด คณะทำงานและเลขานุการร่วม (๖) ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายใน และ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) จัดทำหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒) ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ และงบประมาณเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓) ประสานขอข้อมูลหรือเชิญจังหวัดหรือหน่วยงานมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>๔) บูรณาการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.๕) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓. ในส่วนของการจัดส่งแผนงาน/โครงการของจังหวัดจำนวน ๓๑ จังหวัด งบประมาณจำนวน ๓,๑๕๖,๑๕๙,๐๐๒.๗๐ บาท ประกอบด้วย</p> <table data-bbox="427 1451 1043 1637"> <tbody> <tr> <td>- โครงการหลัก จำนวน</td> <td>๒,๓๙๗</td> <td>โครงการ</td> </tr> <tr> <td>- โครงการย่อย จำนวน</td> <td>๓,๗๘๙</td> <td>โครงการ</td> </tr> <tr> <td>- กลุ่มเกษตรกร จำนวน</td> <td>๖,๐๘๙</td> <td>กลุ่ม</td> </tr> <tr> <td>- สมาชิกเกษตรกร จำนวน</td> <td>๙๕๕,๔๓๕</td> <td>คน</td> </tr> </tbody> </table> <p>๔. ความก้าวหน้าในการเร่งรัดติดตามจังหวัดที่เหลือให้ส่งภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยตรวจสอบ/กลั่นกรองวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการ คณะทำงานกลั่นกรอง/พิจารณาแผนงาน/โครงการเสนอผู้บังคับบัญชาในลำดับต่อไป</p>	- โครงการหลัก จำนวน	๒,๓๙๗	โครงการ	- โครงการย่อย จำนวน	๓,๗๘๙	โครงการ	- กลุ่มเกษตรกร จำนวน	๖,๐๘๙	กลุ่ม	- สมาชิกเกษตรกร จำนวน	๙๕๕,๔๓๕	คน		
- โครงการหลัก จำนวน	๒,๓๙๗	โครงการ													
- โครงการย่อย จำนวน	๓,๗๘๙	โครงการ													
- กลุ่มเกษตรกร จำนวน	๖,๐๘๙	กลุ่ม													
- สมาชิกเกษตรกร จำนวน	๙๕๕,๔๓๕	คน													

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</p> <p>นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกร ในการสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี</p> <p>กระทรวงมหาดไทยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม โดยเน้นกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก นโยบายของรัฐบาล และจัดแยกประเภทของกลุ่มโครงการ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้ตรวจสอบโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่รัฐบาลกำหนด และให้ประชุมหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>๒. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย ขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องทำให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้มากที่สุดนี้ต้องไม่ใช่โครงการย่อย ๆ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งยังไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูล และมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ น่าจะขยายผลได้ ต้องมีการแบ่งกลุ่มให้ดี</p>	<p>สนผ.สป./สบจ.สป.</p> <p>สนผ.สป./สบจ.สป.</p> <p>สนผ.สป./สบจ.สป.</p>	
<p>โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหายยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพวงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายยะมูลฝอยของประเทศเป็นนโยบายเร่งด่วนและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการจัดตั้งโรงกำจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้มีโรงกำจัดขยะมูลฝอยเพียงพอที่จะรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของทุกจังหวัด</p> <p>กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดจัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหายยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันของพื้นที่เร่งด่วน และระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแผนการแก้ไขปัญหายยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ จำนวน ๑๙ แห่งและจังหวัดจำนวน ๑๖ จังหวัด</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานที่รับผิดชอบ
	<p>แผนดำเนินการประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนระยะสั้นในการหาแนวทางกำจัดขยะที่อยู่ในพื้นที่ออกไปโดยเร็ว - แผนระยะยาว อาจจะมีการลงทุนจากภาคเอกชนในเรื่องเตาเผาขยะหรือการเอาขยะมาอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีการนำเสนอแผนปฏิบัติการของแต่ละพื้นที่ในการประชุมหารือดังกล่าว <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือที่ประชุมในประเด็นดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเก็บอัตราค่าขนขยะมูลฝอย วิธีการคำนวณที่เหมาะสม ๒. ปัญหาการจ้างหน่วยงานภายนอก Outsource ในการขนขยะซึ่งเป็นปัญหาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กำหนดวิธีคิดและแนวคิดในเรื่องดังกล่าวด้วย ๓. ขั้นตอนของการกำจัดขยะแบบฝังกลบ เสนอให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแยกขยะก่อนการฝังกลบเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว ๔. การแก้ไขปัญหาขยะยาวในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอย มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศึกษากรณีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน (RDF : Refused Derived Fuel) ที่อำเภอบางบาล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ดีที่สุด ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 	<p>สถ.</p> <p>สถ.</p> <p>สถ.</p> <p>กฟภ.</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.